



NGÀNH TÀI CHÍNH

Tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Ảnh: THÀNH TÂM

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.500 tỷ đồng...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách...

nhu: thuế bảo vệ môi trường, thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh...; kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đấu giá những khu đất...

16.906 tỷ đồng, đạt 126% dự toán năm, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2019...

Từ những thành công đó, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngành Tài chính xác định phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách ngay từ những ngày đầu...

công, sản xuất hàng xuất khẩu và chế xuất; tổng thu thuế xuất, nhập khẩu đến hết ngày 4/3 đạt 259 tỷ đồng...

Sự vào cuộc tích cực của ngành Tài chính ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ cũng như những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh...

MINH HƯƠNG

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,5% trong năm 2021

(tapchitaichinh.vn) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể sẽ đạt mức 6,5% năm 2021, cao hơn mức tăng trưởng 6% của toàn thế giới và đạt mức 7,2% vào năm 2022.



Ảnh minh họa

Báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" đã được công bố tại phiên khai mạc hội nghị mùa xuân của IMF và Ngân hàng thế giới (WB). Theo báo cáo, nền kinh tế của Việt Nam đã có được nền tảng vững vàng khi trong năm 2020, Việt Nam đạt kết quả kinh tế khả quan hơn so với nhiều quốc gia khác...

Theo IMF, Việt Nam sẽ tiếp tục đà phát triển trên, đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% và 7,2% lần lượt trong năm 2021 và 2022. Về tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam, IMF ước tính sẽ giảm từ 3,3% trong năm 2020 xuống 2,7% trong năm 2021...

Bên cạnh đó, IMF cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên mức 6% trong năm 2021. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ những năm 1970, chủ yếu nhờ các chính sách chưa từng có của các quốc gia nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19.

Mức tăng trưởng dự báo vừa đưa ra cao hơn con số 5,5% được dự báo cách đây gần 3 tháng, cao hơn mức 5,1% được dự báo hồi cuối tháng 1 và cao gần gấp đôi mức dự báo vào tháng 10 năm ngoái của tổ chức này.

IMF cũng đưa ra khuyến cáo, chính phủ cần chú ý tiếp tục nghiên cứu các gói hỗ trợ tài khóa nhằm giúp thoát khỏi khủng hoảng mà Covid-19 đem đến. Ở giai đoạn 2, các nhà quyết sách sẽ cần phải hạn chế những thiệt hại kinh tế dài hạn từ cuộc khủng hoảng, tập trung gia tăng đầu tư công.

Ngoài ra, trong vài tháng tới, lạm phát trên toàn cầu có thể biến động mạnh vì mức giá hàng hóa rơi xuống thấp kỷ lục tại thời điểm một năm trước. Tuy nhiên, theo IMF xu hướng tăng của lạm phát có thể chỉ tồn tại trong ngắn hạn.

Kiến Xương

Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp



Cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp ở xã Bình Định (Kiến Xương).

Để xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, những năm qua, huyện Kiến Xương đã tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường giao thông với xây dựng nông thôn mới.

văn hóa. Huyện yêu cầu các xã quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, củng cố, duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải, tăng tần suất thu gom rác thải, bảo đảm rác thải phát sinh không tồn đọng gây ảnh hưởng đến mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn ở Kiến Xương đều có hệ thống cây xanh bảo đảm cảnh quan cũng như cải thiện môi trường không khí, nhất là ở các trụ sở, các trường học, các tuyến đường giao thông. Các tuyến đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, các khu vực công cộng được vệ sinh môi trường thường xuyên.

các tuyến đường, đoạn đường "An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp" được duy trì và thực hiện tốt và đã trồng được trên 120km đường hoa dọc các trục đường xã, đường thôn và liên thôn, tạo vẻ đẹp, sức sống mới cho nông thôn mới. Hiện nay, 100% xã, thị trấn ở Kiến Xương đã xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, không có các hoạt động làm suy giảm môi trường.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ ở Kiến Xương đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được nhiều mô hình: phân loại rác tại hộ, đường hoa, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ thực vật, hàng tuần vệ sinh cơ quan, khu trung tâm vệ sinh chính, đường làng ngõ xóm...; đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm mô hình phân loại xử lý rác tại gia đình, nơi không với các thực phẩm đóng chai nhựa, túi nilon, nhân rộng nhiều tuyến đường hoa tạo cảnh quan đẹp, hạn chế các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Toàn

hội có 45 chi hội xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu"; "Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới".

Ông Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bình Định tập trung tuyên truyền nhân dân góp công sức và nguồn lực, tiếp tục cải tạo và làm đẹp cảnh quan môi trường, lắp hệ thống điện chiếu sáng, trồng hoa trên các tuyến đường, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn xã có gần 90km đường bê tông, 100% tuyến đường được xã hội hóa điện chiếu sáng với trên 2.000 bóng và trên 20km đường hoa, cây lá màu.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân khẳng định: Những năm gần đây, xã Thanh Tân rất quan tâm đến việc tác cảnh quan môi trường nông thôn vừa hiện đại vừa mang nét đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam. Đến nay, xã có 10km đường hoa, cây bóng mát thay thế cỏ dại dọc các tuyến đường trong xã. Những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Việc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm được tổ chức định kỳ vào ngày 25 hàng tháng với sự tham gia của toàn dân. Việc phân loại rác thải, các hộ gia đình cũng thực hiện nghiêm túc trước khi đưa ra địa điểm tập kết để thu gom đưa về bãi rác xử lý. Việc xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Thanh Tân và chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Hiện nay, phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đẹp từ nhà ra ngõ, cải tạo khuôn viên làm việc, nơi công cộng vẫn được thực hiện rộng khắp ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương.

THU THỦY

Nuôi để hiệu quả kinh tế cao

Anh Nguyễn Kim Ngự, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận (Vũ Thư) là một trong những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi của địa phương. Với mô hình nuôi để, anh Ngự không chỉ có nguồn thu nhập lớn mà còn thu hút nhiều hội viên tham gia liên kết sản xuất, tìm kiếm ra ổn định cho sản phẩm.

Năm 2010, anh Ngự dành toàn bộ vốn tích góp của bản thân đầu tư nuôi để bởi dễ để nuôi, sức đề kháng tốt, công chăm sóc ít mà thị trường tiêu thụ lớn, hiệu quả kinh tế cao. Thời gian đầu anh gặp không ít khó khăn bởi kinh nghiệm nuôi để còn thiếu, nguồn giống không bảo đảm chất lượng nên để nuôi bị chết nhiều, thất thu hơn 100 triệu đồng. Sau đó anh vào Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để tìm và nhập giống để có chất lượng về nuôi. Anh cũng quan tâm hơn đến môi trường sống của để, chịu khó lên mạng nghiên cứu cách thiết kế chuồng nuôi bảo đảm nhiệt độ môi trường, mua thêm vật xấp để làm nơi trú ngụ cho để.

Hiện nay, anh Ngự thiết kế các chuồng nuôi với mái tôn chống nóng, lồng nuôi tách biệt, lắp đặt 4 máy điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ nuôi cho phù hợp. Anh chia sẻ thêm: Nuôi để quan trọng nhất là luôn bảo đảm nhiệt độ trong lồng nuôi đúng với yêu cầu của từng độ tuổi để. Đối với để con cần lắp thêm bóng đèn sưởi và bổ sung cám cùng các loại rau xanh cho để ăn nhằm tăng sức đề kháng. Kinh phí đầu tư mỗi lồng nuôi cũng không quá tốn kém, chỉ hết 200.000 đồng/lồng nuôi và có thể nuôi được từ 10 - 12kg để thành phẩm. Hiện nay, toàn bộ khu vực nuôi để của gia đình anh rộng gần 200m² với 30 lồng nuôi để, đem lại nguồn thu nhập ổn định gần

200 triệu đồng/năm. Ngoài ra anh còn nuôi thêm cá truyền thống, kinh doanh cây cảnh nên tổng thu nhập một năm của gia đình đạt gần 500 triệu đồng. Anh Ngự cho biết: Nuôi để không tốn công chăm sóc, buổi sáng chỉ cần cho ăn rau xanh và thu dọn chuồng nuôi, tôi có thêm thời gian chăm sóc cây cảnh, đi giao hàng cho khách ở nhiều nơi. Nuôi để tốn nhất là tiền điện với khoảng 40 triệu đồng/năm nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, vốn đầu tư chỉ 100.000 đồng/kg để con và sau 3 tháng nuôi có thể thu về từ 5 - 6kg để thành phẩm, giá bán thị trường 100.000 đồng/kg. Với mô hình này, gia đình tôi đã thu hút được 5 hộ dân trong xã cùng tham gia liên kết nuôi để và bao tiêu sản phẩm cho họ. Các thành viên trong tổ liên kết hiện nay cũng có nguồn thu bình quân từ 120 - 200 triệu đồng/năm nhờ nuôi để thương phẩm.

Ông Trịnh Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bách Thuận đánh giá: Mô hình nuôi để của hội viên Nguyễn Kim Ngự đã hướng đi mới trong phát triển sản xuất ở địa phương. Anh Ngự đã duy trì mô hình liên kết các hộ nuôi để với nhau được hơn 10 năm nay và tạo thị trường đầu ra ổn định cho con để của hội viên, mang lại thu nhập cao cho hội viên nông dân. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Bách Thuận sẽ tổ chức các lớp tham quan, học tập kinh nghiệm chăn nuôi để từ anh Ngự để nhân rộng mô hình nuôi để với những hộ có điều kiện. Hàng năm, Hội Nông dân xã cũng sẽ động viên, khen thưởng kịp thời đối với các hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi như anh Nguyễn Kim Ngự nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIẾN ĐẠT



Mô hình nuôi để của anh Nguyễn Kim Ngự cho hiệu quả kinh tế cao.